

โอกาส สร้าง ได้

เรื่องเล่าของ มณ (นามสมมุติ) หญิงสาววัย 15 จากจังหวัดบุรีรัมย์อดีตผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับโอกาสและเพิ่มศักยภาพให้เป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือสังคม ทำให้เธอก้าวข้ามปัญหาชีวิตและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ในประเด็นที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงของเธอ

โดย มูลนิธิพิทักษ์สตรี (Alliance Anti Traffic)



มณเติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน จึงได้ย้ายตามแม่ไปอยู่กับสามีใหม่ของแม่ที่จังหวัดระยอง พ่อเลี้ยงติดเหล้าและทุบตีแม่อยู่เป็นประจำ และเมื่อแม่รู้ว่าเขาได้ล่วงละเมิดทางเพศมณ แม่จึงได้แจ้งความและดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยง การเติบโตในสภาพแวดล้อมดังกล่าวผลักดันให้มณในวัย 15 เลือกที่จะหางานทำเพื่อเลี้ยงตัวเอง แต่ด้วยทางเลือกที่มีไม่มากนัก มณตัดสินใจไปทำงานในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งที่เปิดขายบริการทางเพศแอบแฝง เมื่อตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์เข้ากวาดล้างสถานประกอบการที่ ผิดกฎหมาย เธอจึงถูกจับกุมพร้อมพนักงานคนอื่น ๆ

มณได้รับการช่วยเหลือและคัดแยกให้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และถูกส่งตัวไปยังสถานคุ้มครอง ระหว่างที่อยู่นั้น มณได้เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) ได้แก่ การอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ค่ายเสริมสร้างพลัง และศิลปะบำบัด

ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-19 ในกลุ่มผู้เปราะบาง" ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น มูลนิธิพิทักษ์

สตรี (AAT) ได้สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมณได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เป็นผู้หญิงและเด็ก เช่น แม่เลี้ยงเดี่ยว คนที่ครอบครัวแตกแยก และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เธอได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากของเพื่อน ๆ ที่อาศัยในชุมชนแออัดหลายคนไม่ได้ทำงานเพราะต้องเลี้ยงลูกที่ยังเล็ก หลายครอบครัวถูกเลิกจ้างหรือไม่สามารถค้าขายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระหว่างการแจกสิ่งของจำเป็นในชุมชน มณตระหนักได้ว่ามีคนอีกจำนวนมากที่อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากกว่าตนเอง เธอจึงบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า *“พี่คะ อยุ่ยังชีพในส่วนที่หนูมีสิทธิได้รับ หนูขอเสียสละให้ครอบครัวที่ขาดโอกาสในชุมชนนี้นะคะ”*.

ความสุขจากการได้รับคำขอบคุณและรอยยิ้มของผู้ได้รับความช่วยเหลือ ช่วยบรรเทาความเหนื่อยจากการทำงานหนักของมณได้เป็นอย่างดี แต่เหนือสิ่งอื่นใด มณรู้สึกว่าการตนเองมีคุณค่าที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น จากเด็กสาวบ้านแตกที่ผ่านเรื่องราวเจ็บปวดจากการถูกกระทำโดยคนในครอบครัว และเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ วันนี้ มณได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต เธอมีทางเลือกที่มากขึ้น การเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพ ได้เปลี่ยนบทบาทของเธอ จากผู้รับความช่วยเหลือในอดีต เป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่นในวันนี้

มณเชื่อว่าตนเองคือบทพิสูจน์ที่ดี เมื่อทุกคนได้รับโอกาสและมีทางเลือกในชีวิต เขาจะเลือกทำสิ่งที่ดี และถูกต้องสำหรับตนเองและครอบครัว ความหวัง จะผลักดันให้พวกเขาก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นไป ปัจจุบันเธอได้เข้าร่วมโครงการทางเลือกอาชีพ ที่ ศูนย์เพื่อผู้หญิง อาเซียน (Asean Women Center – AWC) และได้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรบริหาร โดยหวังจะมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงในอนาคต

